



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๑ ๕๑๗/๑

ศาลากลางจังหวัดนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านแพง) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/๕๖๗๙ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครพนมได้ส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จังหวัดนครพนมจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการประเมินผลงานดังกล่าว ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ จันทร์ทวร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐

ผู้ประสาน (นายมนัสชัย โคตรพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๙๔๙๘๖๔)

8  
17 ก.ย. 64

# ความที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๐



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
เลขทะเบียน 8536 วันที่ 17 ก.ย. 2564

ผ.บท.  กง.บด.  กง.กม.  กง.สส.  กง.กข

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา (นครพนม)

- อ้างอิง ๑. ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๖๐๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

๒. ขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมรวบรวมเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน แล้วนำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ดำเนินการตรวจประเมินต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ สำนักงาน ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” ให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี นำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ตามที่ขอรับ

/ การประเมิน...

การประเมิน โดยให้ตรวจสอบว่าข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมินดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนา แล้ว และสามารถนำมาใช้ประกอบการแต่งตั้งได้ในห้วงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จากนั้น ให้นายกองคํกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่ง แต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมติดังกล่าว สำหรับกรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาฯ ภายหลังจากวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้การแต่งตั้งมีผลนับตั้งแต่วันที่ผ่านการพัฒนา เป็นต้นไป (นายกองคํกรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ จนกว่าจะผ่านการพัฒนาฯ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ)

๒. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ปรับปรุง” ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ทราบ และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการฯ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ให้ทราบต่อไป.

๓. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ทราบ และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะจัดส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป โดยให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ได้ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ดังกล่าว เฉพาะวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หากมีความประสงค์จะขอรับการประเมินเกณฑ์เชี่ยวชาญ หรือการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและรับรอง ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ว่าทราบผลการประเมิน แล้วรายงานต่อสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และนำเสนอส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้รับแบบคำขอรับการประเมินเพื่อดำเนินการต่อไป โดยผู้ที่ยื่นคำขอรับการประเมินตามเกณฑ์เชี่ยวชาญนี้จะต้องดำรงตำแหน่งครู รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นอยู่ในปัจจุบัน

๔. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” และ “ปรับปรุง” แล้วแต่กรณี ดังกล่าว ที่มีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) จากการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลอกเลียนผลงานหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเอง หรือไม่มีผลงาน สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะจัดส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริง

/ และดำเนินการ...

และดำเนินการตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)  
ของข้าราชการหรือพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  
ให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

จังหวัดนครพนม

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/สถานศึกษา	ตำแหน่ง	ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๑	ทต.ท่าเรือ	ศพด.บ้านท่าเรือ หมู่ ๘	นาง	ประพิน บาแก้ว	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒	ทต.ท่าเรือ	ศพด.วัดโสภาวิทยาราม	นาง	กิม เปาวะนา	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง <sub>1</sub>
๓	ทต.ธาตุพนม	ศพด.เทศบาลตำบลธาตุพนม๓	นาย	มนัสกร เมืองโคตร	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง <sub>2</sub>
๔	ทต.นาคำ	ศพด.ทต.นาคำ ๑	น.ส.	พลับพลึง สมรฤทธิ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๕	ทต.นาคำ	ศพด.บ้านโนนรัง	นาง	ดวงพร ศิริวงศ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๖	ทต.นาคำ	ศวด.วัดยอดแก้ว	น.ส.	จิราพร ศรีสุภาลักษณ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๗	ทต.นาคำ	ศวด.วัดสุวรรณบรรพต	น.ส.	ไพลิน ศิริวงศ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน <sub>1</sub>
๘	ทม.นครพนม	ชุมชนเทศบาล ๑(ตึนขีวิทยานุสรณ์)	น.ส.	ญาณนันท์ มงคุณ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน <sub>๒</sub>
๙	ทม.นครพนม	ชุมชนเทศบาล ๑(ตึนขีวิทยานุสรณ์)	น.ส.	ถนิมนันท์ พงษ์สุภา	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๑๐	ทม.นครพนม	ชุมชนเทศบาล ๑(ตึนขีวิทยานุสรณ์)	นาง	ปรียาภรณ์ ศรีพิมพ์	ครู	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง <sub>๓</sub>
๑๑	ทม.นครพนม	เทศบาล ๑ (หนองแสง)	น.ส.	จิตติณัฐ ชาวดีเดช	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๑๒	ทม.นครพนม	เทศบาล ๑ (หนองแสง)	น.ส.	ปิยะมาศ ดาวยังยูธ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๓	ทม.นครพนม	เทศบาล ๑ (หนองแสง)	น.ส.	พิมพ์ภัทรา บุญมาก	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง <sub>๔</sub>
๑๔	ทม.นครพนม	เทศบาล ๑ (หนองแสง)	นาง	วานิสินธุ์ ผาลา	ครู	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง <sub>๕</sub>
๑๕	ทม.นครพนม	เทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)	นาย	พัฒนะ โคตรวงศ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน <sub>๓</sub>
๑๖	ทม.นครพนม	เทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)	นาง	ละอองเทียน พรหมอารักษ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๗	ทม.นครพนม	เทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง)	นาง	วิไลวรรณ สังข์เกิด	ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๑๘	ทม.นครพนม	เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)	น.ส.	นุชนารณ บรรลือหาญ	รอง ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง <sub>๖</sub>
๑๙	ทม.นครพนม	เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)	น.ส.	สุรีย์วรรณ ทองหล่อ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง <sub>๗</sub>
๒๐	ทม.นครพนม	เทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)	นาง	อรุณี วิเศษขลา	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๒๑	ทม.นครพนม	เทศบาล ๕ (สมพรภักย์ไส)	นาง	นิชาภา พลหาญ	ครู	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง <sub>๘</sub>
๒๒	อบจ.นครพนม	กีฬาจังหวัดนครพนม	นาย	วรชิต ชาแท่น	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน <sub>๑</sub>
๒๓	อบจ.นครพนม	กีฬาจังหวัดนครพนม	นาย	วิภูษิต บุตรเวส	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๔	อบจ.นครพนม	กีฬาจังหวัดนครพนม	นาย	ศิริคง หล้าเพ็ง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน



ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/สถานศึกษา	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๒๕	อบจ.นครพนม	กีฬาจังหวัดนครพนม	นาย	สหพรรณ	บริจันทร์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๖	อบต.โคกหินแฮ่	ศพด.ตำบลโคกหินแฮ่	นาง	ไพรวลัย	ยงยันต์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๗	อบต.ดอนเตย	ศพด.วัดสว่างอารมณ์	นาง	ดวงใจ	แพงโสภา	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๘	อบต.ท่าค้อ	ศพด.วัดศรีจันทราวาส	นาง	รัศมี	พรหมมา	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๙	อบต.ท่าบ่อสงคราม	ศพด.บ้านดอนแดง	นาง	กลอยใจ	ดีวันไชย	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓๐	อบต.ท่าบ่อสงคราม	ศพด.บ้านนาเพียง	นาง	พริกา	คัชเชียว	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓๑	อบต.นาขมิ้น	ศพด.บ้านนาขมิ้น	นาง	สุทธิรักษ์	ผิวดี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๓๒	อบต.นาขมิ้น	ศพด.วัดโพธิ์ศรี	นาง	มะยู่ลี	กุลยะ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๓๓	อบต.นาขาม	ศพด.บ้านดอนขาว	นาง	ศศินันต์	บัวชุม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓๔	อบต.นางาม	ศพด.อบต.นางาม	นาง	จันทร์เพ็ญ	ศรีชว่าง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓๕	อบต.บ้านกลาง	ศพด.ตำบลบ้านกลาง	นาง	ดวงใจ	ดุตัน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓๖	อบต.บ้านกลาง	ศพด.ตำบลบ้านกลาง	นาง	วิระวรรณ	บ้านกลาง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓๗	อบต.บ้านกลาง	ศพด.บ้านดงตี้ว	นาง	ปานศิริ	แดงกัน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓๘	อบต.บ้านค้อ	ศพด.บ้านค้อ	น.ส.	เสาวลักษณ์	อนุญาหงษ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓๙	อบต.บ้านเสียว	ศพด.บ้านโคกสะอาด	นาง	อัญมรินทร์	อุณาพรหม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔๐	อบต.บ้านเสียว	ศพด.บ้านดอนแดง	นาง	ลัดดา	พวงพัว	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔๑	อบต.บ้านเสียว	ศพด.บ้านเสียว	น.ส.	ไพจิตร	คำชนะ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔๒	อบต.พะทาย	ศพด.บ้านพะทาย	นาง	สมใจ	อินธิราช	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๔๓	อบต.โพนสวรรค์	ศพด.บ้านเสาเล้า	นาง	วัชริน	โยลัย	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔๔	อบต.ยอดขาด	ศพด.บ้านหนองบึง	นาง	กิ่งแก้ว	ชาติัน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔๕	อบต.ยอดขาด	ศพด.วัดโพธิ์ศรี	นาง	สายรุ้ง	แสนสุริวงค์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔๖	อบต.เรณู	ศพด.ตำบลเรณู	นาง	ดวงกมล	ทองใส	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔๗	อบต.หนองย่างชั้น	ศพด.บ้านนาดี	น.ส.	ภาวนา	หงษาวงศ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔๘	อบต.เหล่าพัฒนา	ศพด.บ้านนาน้อย	นาง	จิรวรรณ	สาไชย	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๔๙	อบต.เหล่าพัฒนา	ศพด.บ้านหนองดุด	น.ส.	เมธาวรรณ	วงษาเนาวิ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๕๐	อบต.เหล่าพัฒนา	ศพด.บ้านเหล่าพัฒนา	นาง	วัชรภรณ์	โยขนา	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน



ขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

.....

๑. ให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : อีเมล) ได้ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน ส่วนผู้ที่มีผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงให้รับในวันรายงานตัวอบรมตามโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบต่อไป

๒. ให้ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและซีดีพร้อม สำเนาบัตรโดยระบุว่า “ใช้สำหรับติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เท่านั้น” จากนั้น ให้ส่งอีเมลไปที่ local\_edu1@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า “ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการ ประเมินผลงานฯ” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง

๓. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๒๒๖๕-๑๓๕๑ (นางสาวมณีจันทร์ โคตรบรรเทา) หรือ ๐๙-๐๙๗๓-๔๕๖๘ (นายสุรวิทย์ บัวทอง) หรือ ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖, ๔๒๒๙